



ประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช
เรื่อง แก้ไขประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็น
พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์

ตามที่ มหาวิทยาลัยได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ไปเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2567 นั้น

เนื่องจากในประกาศฯ ฉบับดังกล่าวมีความคลาดเคลื่อนในหน้าที่ 13 ลำดับที่ 11 สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ ในการนี้มหาวิทยาลัยจึงขอแก้ไขคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ลำดับดังกล่าวให้เป็นไปตามประกาศฉบับนี้

11. สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์

หลักสูตร/แขนงวิชา/วิชาเอก	เงื่อนไขเฉพาะตำแหน่ง	จำนวนอัตรา
วิทยาศาสตร์บัณฑิต วิชาเอกอาหาร โภชนาการ และการประยุกต์	<ol style="list-style-type: none">1. ปริญญาเอกทางด้าน Nutrition/ Community Nutrition/ Human Nutrition/ Clinical Nutrition และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ โภชนาการ <u>โดยมีวุฒิในระดับปริญญาโทหรือปริญญาตรี</u>ในสาขาวิชาด้าน วิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับวุฒิข้างต้น หรือ2. กำลังศึกษาในระดับปริญญาเอก และเป็นผู้ที่สอบผ่านคุณสมบัติแล้วในคุณวุฒิทางด้าน Nutrition/ Community Nutrition Human Nutrition/ Clinical Nutrition และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโภชนาการ <u>โดยมีวุฒิในระดับปริญญาโทหรือปริญญาตรี</u>ในสาขาวิชาด้าน วิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับวุฒิข้างต้น3. ต้องมีเกรดเฉลี่ยสะสมเมื่อจบการศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่น้อยกว่า 3.00 และปริญญาโทไม่ต่ำกว่า 3.504. มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพทางด้านโภชนาการจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ	1
หลักสูตรศิลปศาสตร บัณฑิต วิชาเอกพัฒนาการมนุษย์ และครอบครัว	<ol style="list-style-type: none">1. ปริญญาเอกทางการพัฒนามนุษย์และครอบครัว/ ครอบครัวศึกษา/ ครอบครัวสัมพันธ์/ จิตวิทยาพัฒนาการ/ พฤติกรรมศาสตร์/ ประชากรศึกษา/ ประชากรศาสตร์/ สังคมวิทยา/ สังคมศาสตร์/ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์/ การพัฒนาชุมชน/ การพัฒนาสังคม (ที่สอดคล้องกับ งานด้านพัฒนาการมนุษย์และครอบครัว) หรือคุณวุฒิอื่นที่เกี่ยวข้องใน ด้านการพัฒนามนุษย์และครอบครัว โดยมีคุณวุฒิในระดับปริญญา โทและปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้องกับด้านการพัฒนามนุษย์และ ครอบครัว หรือ2. ปริญญาโทและเป็นผู้สอบผ่านคุณสมบัติแล้วมีอายุไม่เกิน 40 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร ในคุณวุฒิทางการพัฒนามนุษย์และครอบครัว/ ครอบครัวศึกษา/ ครอบครัวสัมพันธ์/ จิตวิทยาพัฒนาการ/ พฤติกรรม ศาสตร์/ ประชากรศึกษา/ ประชากรศาสตร์/ สังคมวิทยา/ สังคมศาสตร์/ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์/ การพัฒนาชุมชน/ การพัฒนาสังคม (ที่ สอดคล้องกับงานด้านพัฒนาการมนุษย์และครอบครัว) หรือคุณวุฒิอื่นที่ เกี่ยวข้องในด้านการพัฒนามนุษย์และครอบครัว โดยมีคุณวุฒิใน	2

หลักสูตร/แขนงวิชา/วิชาเอก	เงื่อนไขเฉพาะตำแหน่ง	จำนวนอัตรา
	<p>ระดับปริญญาโทและปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้องกับด้านการพัฒนา มนุษย์และครอบครัว</p> <p>3. มีผลการศึกษาด้านเฉลี่ยสะสมระดับปริญญาตรี ไม่ต่ำกว่า 3.00 และ ปริญญาโทไม่ต่ำกว่า 3.50</p> <p>4. หากมีประสบการณ์โดยเฉพาะงานวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการ พัฒนามนุษย์และครอบครัวจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ</p>	

ประกาศ ณ วันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2567



(รองศาสตราจารย์ ดร.ชนศักดิ์ สายจำปา)

รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ แผน

เทคโนโลยีดิจิทัล และทรัพยากรบุคคล

ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช